

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๑ ๐๒๒๓



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ถนนอุทองนอก กทม. ๑๐๓๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินโครงการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กำหนดให้วันที่ ๒๖ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศ อีกทั้งทุกภาคส่วน ควรถือเป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

ในการนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำโครงการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ทุกจังหวัดดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมของประชาชนในการรับมือจากภัยพิบัติ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ รวมถึงปลูกจิตสำนึกการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย และเพื่อให้การจัดงานบรรลุตามเป้าหมายจึงขอให้จังหวัด ดำเนินการตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย พร้อมจัดส่งรายงานผลการจัดงานและภาพถ่ายกิจกรรมฯ ให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) : prevention.ddpm@gmail.com ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะโอนงบประมาณให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดงานดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้นางสาวจันทิญา คำนนท์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๖๙ ๒๙๖๕ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม

โทร ๐ ๒๖๓๗ ๓๔๑๑ โทรสาร ๐ ๒๖๔๑ ๗๔๘๒



สาร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
เนื่องในวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

.....

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ ๒๖ ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ” เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุ และบูรณาการความร่วมมือในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยรัฐบาลได้วางแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมป้องกันก่อนการเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเตือนภัย ฝ้าระวัง และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด สิ่งสำคัญ คือ การสร้างการรับรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของประชาชน ควบคู่กับการส่งเสริมให้ชุมชนร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งเดชพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจ ที่เข้มแข็ง และแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงโดยทั่วกัน

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี



## โครงการจัดงานวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

### ๑. หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ กำหนดให้วันที่ ๒๖ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงของประเทศ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินทั้งในประเทศและนานาชาติเป็นจำนวนมากและมีบุคคลสำคัญได้รับความสูญเสีย ซึ่งควรถือเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย สร้างการรับรู้ และการกระตุ้นเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยตั้งแต่ในระดับชุมชน จนถึงระดับองค์กร และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่งทุกภาคส่วนต่างมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ทั้งสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของชุมชน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ลดความสูญเสียในชีวิตของทรัพย์สิน ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ และลดความเสี่ยงเดิม โดยเน้นการเตรียมความพร้อมของชุมชน และบูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรม มาใช้เป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย นำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพในการเตรียมพร้อมรับมือ และฟื้นคืนกลับจากสาธารณภัยอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ให้แก่ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและองค์กรเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และตื่นตัวเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา

